



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวง (สตร.) โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๑๑๒๖ มท. ๕๐๔๕๗

ที่ มท ๐๒๐๕.๒/ว๔๖๕

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ประมวลข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ทุกเขต

ด้วยสำนักงานผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดประเด็นการตรวจราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ และมีมติเห็นชอบประเด็นการตรวจฯ จำนวน ๔ ประเด็น และประเด็นเน้นย้ำ/ ประชาสัมพันธ์ จำนวน ๓ ประเด็น รวมทั้งสิ้น ๗ ประเด็น ประกอบด้วย (๑) โครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและรังวัด รูปแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๒) การตรวจติดตามภารกิจ สำคัญตามโครงสร้างตัวปลอดภัย คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (๓) การติดตามผลการป้องกัน และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (๔) การติดตามผลการป้องกันและแก้ไขปัญหาพายุฤดูร้อน (๕) การตรวจติดตาม โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช” กิจกรรมที่ ๕ บูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ระดับตำบล (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล (๖) การส่งเสริมและผลักดันตามข้อสั่งการ มท. ในการพิจารณาสมัครรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และ (๗) การเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพื้นที่ ๔๕,๐๐๐ ล้านบาท ภายหลังจากที่ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ตรวจราชการแล้ว กระทรวงมหาดไทย โดยสำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป. ได้ประมวลข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และนำเสนอกระทรวงมหาดไทยทราบแล้ว

กระทรวงมหาดไทยจึงขอส่งข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ มาเพื่อพิจารณาใช้เป็นข้อมูลประกอบการตรวจราชการต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ทางเว็บไซต์ของสำนักตรวจราชการและ เรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย [www.ins.moi.go.th](http://www.ins.moi.go.th)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)  
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ประมวลข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต จากการตรวจราชการ

ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔

ของ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

\*\*\*\*\*

ลำดับ	ประเด็นการตรวจราชการ	ผู้ตรวจราชการ/ เขตตรวจราชการ	ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต
๑	โครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม เขตตรวจราชการส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร และส่วนราชการ หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ สังกัด กระทรวงมหาดไทย ในส่วนกลาง เขตตรวจราชการที่ ๑ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน จังหวัดชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง	<p>๑. ขอให้จังหวัดประสานและบูรณาการร่วมกับอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแผนปฏิบัติงานในการลงพื้นที่เป้าหมาย การทำความเข้าใจกับประชาชน การเตรียมพื้นที่สำหรับการรังวัดออกโฉนด/สอบเขตการจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ และแจ้งค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดินเพื่อขับเคลื่อนการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</p> <p>๒. ขอให้จังหวัดประชาสัมพันธ์โครงการ “บอกดิน ๒” ซึ่งเป็นโครงการของกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย ในการสำรวจข้อมูลที่ดินสำหรับนำไปบริหารจัดการให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ผ่านทุกช่องทางของจังหวัด โดยในระดับพื้นที่ให้ใช้หอกระจายข่าวแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน</p> <p>๓. สำหรับการวางแผนโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในปีต่อไป หรือในกรณีการแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานโครงการของรัฐ ขอให้จังหวัดใช้กลไกคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ในการแก้ไขปัญหาความทับซ้อนที่ดิน ความชัดเจนของที่ดินและกำหนดพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินโครงการ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินโครงการในปีต่อไป</p>

ลำดับ	ประเด็นการตรวจราชการ	ผู้ตรวจราชการ/ เขตตรวจราชการ	ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต
		<p>นายเสถียร เจริญเหรียญ <b>เขตตรวจราชการที่ ๒</b> กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ปริมณฑล จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ</p> <p><b>เขตตรวจราชการที่ ๘</b> กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง</p>	<p>ขอให้จังหวัดเน้นย้ำการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้ดำเนินงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) เพื่อสร้างประสิทธิภาพและความโปร่งใส ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน โดยให้ใช้ระบบ RTK GNSS Network ในการสำรวจรังวัดในพื้นที่ที่มีสถานีรับสัญญาณดาวเทียม ซึ่งเป็นระบบที่ทันสมัย ถูกต้องแม่นยำสูง เพื่อความชัดเจนในเรื่องแนวเขตที่ดินซึ่งจะเป็นการลดปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ รวมถึงเป็นการลดข้อโต้แย้งกรณีพิพาทเรื่องแนวเขตที่ดินระหว่างรัฐกับเอกชน อีกทั้งยังเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำของประชาชน</p>
		<p>นายวุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ <b>เขตตรวจราชการที่ ๑๑</b> กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน ๒ จังหวัดนครพนม มุกดาหาร สกลนคร</p> <p><b>เขตตรวจราชการที่ ๑๖</b> กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน ๒ จังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่</p>	<p>ขอให้จังหวัดดำเนินการสำรวจความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และรับแจ้งข้อมูลจากประชาชนในด้านการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน และการสอบเขตที่ดิน ตลอดจนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการโดยใช้มาตราส่วน ๑ : ๕๐๐๐ เพื่อเป็นข้อมูลที่ดินสำหรับนำไปใช้ในโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดสรรงบประมาณและอัตรากำลังของเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานในพื้นที่ พร้อมทั้งให้เพิ่มการประชาสัมพันธ์และชี้แจงให้เห็นถึงความสำคัญของการสอบเขตให้กับประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องมากขึ้น</p>
		<p>นายสันติ เหล่าบุญเส็งี่ยม <b>เขตตรวจราชการที่ ๑๒</b> กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนกลาง จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด</p>	<p>ขอให้จังหวัดในเขตตรวจราชการที่ ๑๒ ดำเนินการสำรวจออกโฉนดที่ดินให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</p>

ลำดับ	ประเด็นการตรวจราชการ	ผู้ตรวจราชการ/ เขตตรวจราชการ	ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต
		เขตตรวจราชการที่ ๑๔ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง ๒ จังหวัดยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี	ขอให้จังหวัดในเขตตรวจราชการที่ ๑๔ เร่งรัดความก้าวหน้า การปฏิบัติงานของสายสำรวจแต่ละศูนย์ให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย ที่กำหนด
		นายเฉลิมพล มั่งคั่ง เขตตรวจราชการที่ ๕ กลุ่มจังหวัดภาคใต้อาวไทย จังหวัด ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี สงขลา	ขอให้จังหวัดเสนอเรื่องไปยังกรมที่ดินเพื่อพิจารณาเพิ่มสายเดิน สำรวจในพื้นที่ในงบประมาณต่อไปเพื่อตอบสนองความต้องการ เอกสารสิทธิในที่ดินของราษฎร อันเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงใน การถือครองที่ดินและสนับสนุนระบบเศรษฐกิจในภาพรวม
		นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม เขตตรวจราชการที่ ๑๐ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน ๑ จังหวัดบึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี เขตตรวจราชการที่ ๑๗ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนล่าง ๑ จังหวัดตาก พิชณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์	ขอให้จังหวัดเร่งรัดความก้าวหน้าการปฏิบัติงานสำรวจในแต่ละศูนย์ หากมีปัญหา/อุปสรรคใดที่จังหวัดไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหา เองได้ โดยให้รายงานกระทรวงมหาดไทย/ส่วนกลาง เพื่อให้ ความช่วยเหลือต่อไป
		นางจวีร์รัตน์ เทพอาสน์ เขตตรวจราชการที่ ๔ กลุ่มภาคกลาง ตอนล่าง ๒ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร	ขอให้จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์กำกับให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินด้วยความถูกต้องและสุจริต ตลอดจนดูแล ให้การเดินสำรวจที่ยังคงไม่แล้วเสร็จอยู่ในขณะนี้ให้ประสบผลสัมฤทธิ์ ตามที่เป้าหมายที่กำหนด และขอให้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ติดตามผล การหารือแก้ไขปัญหาในเรื่องเขตปลอดภัยในราชการทหารอย่างใกล้ชิด

ลำดับ	ประเด็นการตรวจราชการ	ผู้ตรวจราชการ/ เขตตรวจราชการ	ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต
		<p>นายภูสิต สมจิตต์ เขตตรวจราชการที่ ๓ กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตอนล่าง ๑ จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี เขตตรวจราชการที่ ๑๘ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนล่าง ๒ จังหวัด กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะเชิงพื้นที่</b></p> <p>ขอให้จังหวัดโดยสำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี และจังหวัดกำแพงเพชรประสานศูนย์อำนวยการ ในการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินสายสำรวจ เพื่อติดตามการสอบเขตและออกโฉนดที่ดินตามโครงการฯ ให้สามารถดำเนินการตามเป้าหมายเสร็จสิ้นภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ พร้อมทั้งถอดบทเรียนปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานร่วมกัน รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนประชาชนพื้นที่เป้าหมายทราบ เพื่อให้โครงการฯ ระยะต่อไปเป็นไปอย่างเรียบร้อย</p> <p><b>ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย</b></p> <p>การรังวัดรูปแปลงแผนที่โฉนดที่ดิน โดยนำเทคโนโลยีการรังวัดระบบดาวเทียมแบบจลน์ (RTK) เมื่อดำเนินการได้ครบถ้วนทุกแปลงโฉนดในพื้นที่จังหวัดจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้ถือครอง ลดปัญหาข้อโต้แย้งแนวเขตที่ดินของราษฎร จึงควรสนับสนุนเร่งรัดดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว อย่างไรก็ตามเนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณที่ได้รับจัดสรร แต่ละปีทำให้กรมที่ดินต้องดำเนินการต่อเนื่องเป็นระยะยาว จึงควรใช้มาตรการจูงใจให้ประชาชนผู้ครอบครองที่ดินเข้าสู่ระบบการรังวัดแปลงโฉนดแบบจลน์ (RTK) เช่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอุดหนุนเป็นค่าธรรมเนียมการรังวัดรูปโฉนดที่ดินแบบจลน์ (RTK) โดยเฉพาะกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีปัญหาพิพาทเรื่องแนวเขตที่ดินเป็นจำนวนมาก เป็นต้น</p>

ลำดับ	ประเด็นการตรวจราชการ	ผู้ตรวจราชการ/ เขตตรวจราชการ	ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต
		<p>นายภิรมย์ นิลทยา เขตตรวจราชการที่ ๗ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา</p>	<p>๑. ขอให้จังหวัดบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อสนับสนุนและเร่งรัดการดำเนินงานในการสำรวจและออกโฉนดที่ดินให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการฯ</p> <p>๒. ขอให้จังหวัดปัตตานีพิจารณาเสนอพื้นที่เพิ่มเติมในการจัดทำแผนสำรวจออกโฉนดที่ดินในปีงบประมาณต่อไป</p> <p>๓. ขอให้กรมที่ดินดำเนินการสำรวจแนวเขตที่สาธารณประโยชน์ในพื้นที่ให้มีความชัดเจนและถูกต้อง</p>
		<p>นายภาสกร บุญญลักษม์ เขตตรวจราชการที่ ๑๕ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน ๑ จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน</p>	<p>ขอให้จังหวัดเร่งรัดให้หน่วยงานรับผิดชอบสร้างความเข้าใจแนวทาง หลักเกณฑ์ และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่การปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง บุคลากรมีความพร้อมปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ เพื่อให้โครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ครบถ้วนสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งหากเกิดอุปสรรคที่ไม่อาจแก้ไขปัญหาได้ควรมีการหารือหน่วยงานส่วนกลางหรือผู้มีอำนาจตัดสินใจเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่</p>
		<p>นายปริญญญา โพธิ์สัตย์ เขตตรวจราชการที่ ๙ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ จังหวัดจันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว</p>	<p>ขอให้จังหวัดเร่งรัดให้หน่วยงานรับผิดชอบสร้างความเข้าใจแนวทาง หลักเกณฑ์ และบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อให้การดำเนินการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้โครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ครบถ้วนสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งหากเกิดอุปสรรค</p>

ลำดับ	ประเด็นการตรวจราชการ	ผู้ตรวจราชการ/ เขตตรวจราชการ	ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต
		เขตตรวจราชการที่ ๑๓ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง ๑ จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์	ที่ไม่อาจแก้ไขปัญหาได้ ควรมีการหารือหน่วยงานส่วนกลางหรือผู้มีอำนาจตัดสินใจเพื่อที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่
		นายชาติป รุจนเสรี เขตตรวจราชการที่ ๖ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน จังหวัดกระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล	<p>๑. ควรวางแผนโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแบบโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในปีต่อไป หรือในกรณีการแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานโครงการของรัฐให้จังหวัดใช้กลไกคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ในการแก้ไขปัญหาความทับซ้อนที่ดิน ความชัดเจนของที่ดินและกำหนดพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินโครงการ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินโครงการในปีต่อไปให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายในภาพรวม</p> <p>๒. ขอให้จังหวัดประสานและบูรณาการอำเภอ กำหนด ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแผนปฏิบัติงานในการลงพื้นที่เป้าหมาย การทำความเข้าใจกับประชาชนและการเตรียมพื้นที่สำหรับการรังวัดสอบเขต การจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ และแจ้งค่าธรรมเนียมในการรังวัดเขตที่ดินเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายกำหนด</p>

ลำดับ	ประเด็นการตรวจราชการ	ผู้ตรวจราชการ/ เขตตรวจราชการ	ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต
๒	การตรวจติดตามภารกิจสำคัญตามโครงสร้างสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม เขตตรวจราชการส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร และส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัด กระทรวงมหาดไทย ในส่วนกลาง <b>เขตตรวจราชการที่ ๑</b> <b>กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน</b> จังหวัดชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง	<p>การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อขับเคลื่อนโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔</p> <p>๑. ขอให้จังหวัดมอบหมายสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดและอำเภอ ในการประสานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่สำรวจข้อมูลจำนวน การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวที่อาจตกหล่นให้ครบถ้วนทุกชุมชน โดยให้บูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และองค์กรเอกชนให้มีข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง และครอบคลุมทุกพื้นที่ และตรวจสอบผลการดำเนินงานการนำเข้า ข้อมูลในระบบบันทึกข้อมูล ในระบบ Rabies One Data ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งสามารถดำเนินการได้ และมีการบันทึก ข้อมูลในระบบได้ครบถ้วน หากพบปัญหาขอให้เร่งทำความเข้าใจให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ รวมทั้งให้มีการนิเทศงานให้เจ้าหน้าที่สามารถ ลงระบบได้ครบตามเป้าหมายกำหนด</p> <p>๒. ขอให้จังหวัดมอบหมายสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดและอำเภอ ได้กำกับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดซื้อจัดจ้างวัคซีน ให้มีความถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามคำแนะนำ ของกรมปศุสัตว์และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยให้ประสาน หน่วยงานในจังหวัดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการดำเนินการเป็นไปตาม หลักธรรมาภิบาล และให้เร่งรัดการฉีดวัคซีนให้เป็นตามเป้าหมาย ที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจำนวนสุนัขและแมวทั้งหมด รวมทั้งให้เร่งสำรวจพื้นที่ที่อาจตกหล่นและมีความเสี่ยงสูง ให้ดำเนินการฉีดวัคซีนเพิ่มเติม</p>



ลำดับ	ประเด็นการตรวจราชการ	ผู้ตรวจราชการ/ เขตตรวจราชการ	ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต
			<p>การจัดทำข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติท้องถิ่นเพื่อควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการบังคับใช้กฎหมาย ระเบียบข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์</p> <p>ขอให้จังหวัดมอบหมายสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และอำเภอ โดยแต่งตั้งคณะทำงานระดับจังหวัดและอำเภอ ในการตรวจติดตามและนิเทศการเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบังคับได้อย่างแท้จริงและสามารถควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมวให้เหมาะสมกับสภาพของแต่ละชุมชนและสามารถป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญจากสุนัขและแมว รวมทั้งมีความเหมาะสมกับความเป็นอยู่ที่เหมาะสมในการดำรงชีวิตของประชาชน การป้องกันอันตรายจากพิษสุนัขบ้า หรือโรคระบาดที่เกี่ยวข้อง โดยขอความร่วมมือจากชุมชน และประชาชนในแต่ละชุมชน เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p><b>การดำเนินการจัดตั้งสถานสงเคราะห์สัตว์</b></p> <p>ขอให้จังหวัดที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์สงเคราะห์สัตว์จรจัดเตรียมการวาง แผนงานเพื่อประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อม อย่างน้อย ๑ แห่ง เพื่อเตรียมการวางกระบวนการและขั้นตอนการจัดตั้งศูนย์สงเคราะห์สัตว์จรจัด โดยขอให้ผ่านเวทีประชาคมก่อนจะเสนอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ให้รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในแต่ละพื้นที่ ควบคู่กับแนวทางการดำเนินการในด้านอื่น ๆ เช่น การเร่งรัดทำหมันสัตว์ เพื่อควบคุมจำนวนสุนัขและแมวอย่างเหมาะสมในการดูแลต่อไป ส่วนจังหวัด</p>

ลำดับ	ประเด็นการตรวจราชการ	ผู้ตรวจราชการ/ เขตตรวจราชการ	ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต
			<p>ที่ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์สงเคราะห์สัตว์จรจัดแล้ว ขอให้บริหารจัดการให้เป็นไปตามมาตรฐานและแนวทางที่กำหนด รวมทั้งขอให้อาศัยความร่วมมือจากภาคเอกชนและภาคประชาชนในการบริหารจัดการต่อไป</p> <p><b>การขับเคลื่อนการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น</b></p> <p>ขอให้จังหวัดวางแผนในการขับเคลื่อนการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น โดยบูรณาการทำงานจากทุกภาคส่วน ในกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า กิจกรรมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การควบคุมประชากรสัตว์โดยวิธีผ่าตัดทำหมัน และการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า รวมทั้งการฝึกอบรมอาสาสมัครฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้านำร่องแต่ละแห่งและขยายผลให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ต่อไปในอนาคต</p>
		<p>นายเสถียร เจริญเหรียญ <b>เขตตรวจราชการที่ ๒</b> กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ปริมณฑล จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ</p> <p><b>เขตตรวจราชการที่ ๘</b> กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง</p>	<p>ขอให้จังหวัดบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสำรวจข้อมูลจำนวนการขึ้นทะเบียนประชากรสุนัขและแมวให้ครบถ้วนทุกพื้นที่ในจังหวัด และให้ตรวจสอบผลการนำเข้าข้อมูลในระบบบันทึกข้อมูล Rabies One Data ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งให้ครบถ้วน ทั้งนี้หากพบปัญหาขอให้เร่งรัดดำเนินการแก้ไข ในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างวัคซีนขอให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายกำหนด และให้เร่งรัดการฉีดวัคซีนให้ครบถ้วน โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง และให้เน้นย้ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุม การเลี้ยงและปล่อยสัตว์ให้ครบทุกแห่ง รวมทั้งการบังคับใช้ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์ให้เป็นไปอย่างเคร่งครัดด้วย</p>

ลำดับ	ประเด็นการตรวจราชการ	ผู้ตรวจราชการ/ เขตตรวจราชการ	ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต
		<p>นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ เขตตรวจราชการที่ ๑๑ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน ๒ จังหวัดนครพนม มุกดาหาร สกลนคร</p> <p>เขตตรวจราชการที่ ๑๖ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน ๒ จังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่</p>	<p>การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔</p> <p>ขอให้จังหวัดให้ความสำคัญกับการจัดตั้งงบประมาณให้เพียงพอต่อภารกิจ พร้อมทั้งสนับสนุนองค์ความรู้ให้กับหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบให้เข้าใจถึงความสำคัญของโครงการดังกล่าว เพื่อให้การขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ประสบความสำเร็จและเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ตลอดจนดำเนินการตรวจสอบและจัดเก็บวัคซีนตามมาตรฐานที่กำหนดอย่างเคร่งครัด</p> <p>การจัดทำข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติท้องถิ่นเพื่อควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการบังคับใช้กฎหมาย ระเบียบข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์</p> <p>ขอให้จังหวัดติดตามการดำเนินงานภายหลังการออกข้อบัญญัติและศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้น ตลอดจนประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติท้องถิ่นเพื่อควบคุมการเลี้ยงและการปล่อยสัตว์ รวมถึงการบังคับใช้กฎหมาย ระเบียบข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือการปล่อยสัตว์อย่างต่อเนื่อง</p> <p>การดำเนินการจัดตั้งสถานสงเคราะห์สัตว์</p> <p>ขอให้จังหวัดบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดตั้งสถานสงเคราะห์สัตว์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ขอให้จังหวัดศึกษาสภาพแวดล้อมในพื้นที่ปัญหา ข้อเสนอแนะ รวมถึงผลกระทบจากการดำเนินการดังกล่าว</p>

ลำดับ	ประเด็นการตรวจราชการ	ผู้ตรวจราชการ/ เขตตรวจราชการ	ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต
			<p>เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แท้จริงในการพิจารณาจัดตั้งสถานสงเคราะห์สัตว์ในพื้นที่ การขับเคลื่อนการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น</p> <p>ขอให้จังหวัดบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการสร้างพื้นที่ปลอดโรค พิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น พร้อมทั้งรายงานผลให้จังหวัดทราบตามที่ กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยการจัดทำแผนการดำเนินการให้บริการ ฉีดวัคซีนในแต่ละพื้นที่ให้ชัดเจน รวมถึงพัฒนาให้อาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) มีศักยภาพด้านการควบคุมโรคจาก สัตว์สู่คน พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของ การพาสัตว์ไปรับการฉีดวัคซีนตามกำหนด ทั้งนี้หากพบสัตว์ป่วย/ตาย ผิดปกติ ให้รีบแจ้ง อสม. ทันทันที</p>
		<p>นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม เขตตรวจราชการที่ ๑๒ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนกลาง จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด</p>	<p>ขอให้จังหวัดในเขตตรวจราชการที่ ๑๒ ดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประสานศูนย์บัญชาการเพื่อเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อแก้ไขปัญหา การเข้าใช้งานระบบ Rabies One Data และบันทึกข้อมูลการสำรวจ ประชากรสุนัขและแมวให้เป็นปัจจุบัน</li> <li>- ดำเนินการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อควบคุมการเลี้ยงและ การปล่อยสัตว์ให้ครบทุกแห่ง พร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานภายหลัง การออกข้อบัญญัติ ศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยประสาน ความร่วมมือกับ อปท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติท้องถิ่น เพื่อควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์ของ อปท. และการบังคับใช้ กฎหมาย ระเบียบข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยง หรือปล่อยอย่างต่อเนื่อง</li> </ul>

ลำดับ	ประเด็นการตรวจราชการ	ผู้ตรวจราชการ/ เขตตรวจราชการ	ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต
		<p>เขตตรวจราชการที่ ๑๔ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง ๒ จังหวัดยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี</p>	<p>- ดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานในการจัดตั้งสถานสงเคราะห์ให้ เกิดผลเป็นรูปธรรม</p> <p>- ประสาน อปท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการ ขับเคลื่อนการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น พร้อมทั้ง รายงานผลให้จังหวัดทราบอย่างเคร่งครัด</p> <p>การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อขับเคลื่อนโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔</p> <p>ขอให้จังหวัดในเขตตรวจราชการที่ ๑๔ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วัคซีนของจังหวัดให้มีความถูกต้องตามคำแนะนำของกรมปศุสัตว์</p> <p>การจัดทำข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติท้องถิ่นเพื่อควบคุมการเลี้ยงและ ปล่อยสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการบังคับใช้ กฎหมาย ระเบียบข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการ เลี้ยงหรือปล่อยสัตว์</p> <p>ขอให้จังหวัดในเขตตรวจราชการที่ ๑๔ ดำเนินการเร่งรัดให้ อปท. ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อควบคุมการเลี้ยงและการปล่อยสัตว์ใน จังหวัด</p> <p>การดำเนินการจัดตั้งสถานสงเคราะห์สัตว์</p> <p>ขอให้จังหวัดในเขตตรวจราชการที่ ๑๔ ดำเนินการจัดหาสถานที่ เพื่อจัดตั้งศูนย์พักพิงสัตว์จรจัด อย่างน้อย ๑ แห่ง ภายในจังหวัดเพื่อ เป็นการแก้ไขปัญหาสัตว์จรจัดหรือปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากโรคระบาด ของสัตว์ที่แพร่เชื้อสู่มนุษย์ได้อย่างเป็นระบบ</p>

ลำดับ	ประเด็นการตรวจราชการ	ผู้ตรวจราชการ/ เขตตรวจราชการ	ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต
			<p><b>การขับเคลื่อนการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น</b></p> <p>ขอให้จังหวัดในเขตตรวจราชการที่ ๑๔ ดำเนินการเร่งรัดขับเคลื่อนการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อไม่ให้โรคพิษสุนัขบ้าระบาดเข้ามาในพื้นที่และมีการประกาศรับรองเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าตามแนวทางที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมควบคุมโรค และกรมปศุสัตว์กำหนด โดยบูรณาการการทำงานจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัด</p>
		<p>นายเฉลิมพล มั่งคั่ง เขตตรวจราชการที่ ๕ กลุ่มจังหวัดภาคใต้อาวไทย จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี สงขลา</p>	<p><b>การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔</b></p> <p>ขอให้จังหวัดพิจารณาแนวทางในการเข้าไปตรวจสอบข้อมูลในระบบของ อปท. เพื่อจะได้เร่งรัดติดตามได้อย่างรวดเร็ว เช่น การกำหนดรหัสในการเข้าระบบ เป็นต้น</p> <p><b>การจัดทำข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติท้องถิ่นเพื่อควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการบังคับใช้กฎหมาย ระเบียบข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์</b></p> <p>๑. ขอให้จังหวัดประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำสรุปรวบรวมข้อมูลพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรค</p> <p>๒. กรณีขาดผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง ขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นั้น ๆ ทำหนังสือประสานเพื่อขอตัวผู้มีความรู้ความสามารถจากหน่วยงานภายในจังหวัดเพื่อให้การช่วยเหลือขับเคลื่อนการดำเนินการดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการและมีกรอบระยะเวลาการทำงานที่ชัดเจน</p>

ลำดับ	ประเด็นการตรวจราชการ	ผู้ตรวจราชการ/ เขตตรวจราชการ	ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต
			<p><b>การดำเนินการจัดตั้งสถานสงเคราะห์สัตว์</b></p> <p>ขอให้จังหวัดที่มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินงานดังกล่าวได้ ให้จัดตั้งคณะทำงานประกอบด้วย สำนักงานธนาภิรักษ์พื้นที่จังหวัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด มูลนิธิ เครือข่ายภาคเอกชน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ประชุมร่วมกันเพื่อหาแนวทางการดำเนินงานแก้ไขปัญหาดังกล่าว</p> <p><b>การขับเคลื่อนการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น</b></p> <p>๑. ขอให้จังหวัดกำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินงานให้ชัดเจน พร้อมทั้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการโดยให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดรวบรวมข้อมูลและเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น</p> <p>๒. ขอให้จังหวัดเน้นย้ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้กลไกอาสาสมัครปศุสัตว์ตำบล/อำเภอ จิตอาสาพระราชทาน ภาคีเครือข่ายในชุมชน ทั้งนี้ให้รายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง</p>
		<p>นายไพบุลย์ ณะบุตรจอม <b>เขตตรวจราชการที่ ๑๐</b> <b>กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ</b> <b>ตอนบน ๑</b> จังหวัดบึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี <b>เขตตรวจราชการที่ ๑๗</b> <b>กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนล่าง ๑</b> จังหวัดตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์</p>	<p>ขอให้จังหวัดเร่งรัดดำเนินการขึ้นทะเบียนประชากรสุนัข แมว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ (โดยการจัดซื้อจัดจ้างวัคซีนของจังหวัดต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามคำแนะนำของกรมปศุสัตว์) รวมทั้งออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อควบคุมการเลี้ยงและการปล่อยสัตว์ในจังหวัด และจัดตั้งสถานสงเคราะห์สัตว์ตลอดถึงขับเคลื่อนการสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อไม่ให้โรคพิษสุนัขบ้าเข้ามาในพื้นที่</p>

ลำดับ	ประเด็นการตรวจราชการ	ผู้ตรวจราชการ/ เขตตรวจราชการ	ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต
		<p>นางจวีร์รัตน์ เทพอาสน์ เขตตรวจราชการที่ ๔ กลุ่มภาคกลาง ตอนล่าง ๒ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร</p>	<p>ขอให้จังหวัดเพชรบุรีเร่งรัดการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลสัตว์ให้ครบทุก อปท. โดยเร็ว ตลอดจนบูรณาการความร่วมมือกำกับ ดูแลการฉีดวัคซีนให้เป็นไปตามเป้าหมายก่อนสิ้นปีงบประมาณ พร้อมทั้งสนับสนุนการขับเคลื่อนการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าตามแนวทางที่กรมควบคุมโรค และกรมปศุสัตว์กำหนด อันจะส่งผลให้การขับเคลื่อนโครงการฯ ประสบผลสำเร็จ</p>
		<p>นายภูสิต สมจิตต์ เขตตรวจราชการที่ ๓ กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตอนล่าง ๑ จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี เขตตรวจราชการที่ ๑๘ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนล่าง ๒ จังหวัด กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะเชิงพื้นที่</b></p> <p>๑. ควรจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ในระดับจังหวัด และระดับอำเภอ โดยในระดับจังหวัดมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน สาธารณสุขจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัดและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฯลฯ ตัวแทน อปท. อาทิจ อบจ. เทศบาล อบต. โดยมีท้องถิ่นจังหวัดเป็นเลขานุการ เพื่อกำหนดแนวทางขับเคลื่อนโครงการฯ ๕ ด้าน มุ่งเน้นให้ อปท. เป็นหน่วยปฏิบัติ ขณะที่คณะกรรมการในระดับอำเภอให้นายอำเภอเป็นประธาน ปศุสัตว์อำเภอและสาธารณสุขอำเภอเป็นกรรมการ โดยมีท้องถิ่นอำเภอเป็นฝ่ายเลขานุการเพื่อดำเนินการติดตาม กำกับ และประเมินผลการปฏิบัติงานของ อปท. ในพื้นที่</p> <p>๒. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดต้องสามารถติดตามบริหารจัดการข้อมูลโครงการฯ ของ อปท. ทุกแห่ง กรณีมีข้อจำกัดในการใช้งานข้อมูลในระบบ Rabies One Data: ROD อาจใช้ช่องทางการรายงานข้อมูลอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถติดตามใช้ข้อมูลการบริหารจัดการโครงการได้เป็นปัจจุบันและรวดเร็ว</p>



ลำดับ	ประเด็นการตรวจราชการ	ผู้ตรวจราชการ/ เขตตรวจราชการ	ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต
			<p>๓. ปศุสัตว์จังหวัดต้องรับผิดชอบประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ การทำแผนการสุ่มตัวอย่างทดสอบ</p> <p>การเร่งรัดติดตามการฉีดวัคซีนในสัตว์โดยเฉพาะสุนัขและแมวจรจัด การบริหารจัดการควบคุมสัตว์จรจัด อาทิ การผ่าตัดทำหมัน การฉีดวัคซีนการสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พักพิงสัตว์จรจัดของท้องถิ่น ฯลฯ</p> <p>๔. อปท. ต้องสร้างระบบฐานข้อมูลสัตว์เลี้ยง/สัตว์จรจัดที่น่าเชื่อถือ โดยวางระบบการจัดเก็บข้อมูลและการรับรองข้อมูลทะเบียนสัตว์เลี้ยง เช่น การทำข้อมูลทะเบียนสัตว์เลี้ยงประกาศให้ชุมชนทราบเพื่อการนำสุนัข/แมว เข้ารับการฉีดวัคซีน การผ่าตัดทำหมัน การปรับปรุงตัวเลขประชากรสุนัข/แมว ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน</p> <p>๕. ผลักดันการจัดตั้งศูนย์สงเคราะห์สัตว์ระดับจังหวัดเพื่อให้สามารถรองรับสุนัข/แมวจรจัดในพื้นที่ โดยให้ อบจ. มีส่วนร่วมสนับสนุนการจัดตั้งและดูแลการบริหารจัดการ</p> <p>๖. เน้นย้ำให้ปศุสัตว์จังหวัด/ปศุสัตว์อำเภอประสาน อปท. ในพื้นที่ ให้ความสำคัญในการจัดการและควบคุมกลุ่มสัตว์จรจัดในพื้นที่ อปท. ให้สามารถฉีดวัคซีนและผ่าตัดทำหมันควบคุมการแพร่พันธุ์ โดยมุ่งเน้นการควบคุมการแพร่พันธุ์สัตว์จรจัดในพื้นที่ระหว่างที่ไม่สามารถจัดตั้งศูนย์พักพิงหรือสถานสงเคราะห์สัตว์ได้</p> <p>๗. ควรมีการถอดบทเรียนการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าในระดับพื้นที่ รับฟังการสะท้อนปัญหาของ อปท. ในการดำเนินการและร่วมเป็นพี่เลี้ยง ช่วยแนะนำแก้ไข อาทิ การจัดหาวัคซีน การฉีดวัคซีน การควบคุมทำหมัน การขับเคลื่อนฯ ในกลุ่มสุนัขจรจัด การสำรวจข้อมูลจำนวนสุนัข/แมว การจัดทำทะเบียนสัตว์</p>

ลำดับ	ประเด็นการตรวจราชการ	ผู้ตรวจราชการ/ เขตตรวจราชการ	ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต
			<p>๘. จังหวัดอาจใช้ข้อมูลการประเมินตนเองของ อปท. ที่เชื่อถือได้ในการจัดระดับศักยภาพของ อปท. เพื่อมุ่งเน้นการยกระดับการส่งเสริม อปท. ให้เป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า และใช้ตัวอย่าง อปท. ที่มีผลงาน (Best Practice) ในการพัฒนางานป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของ อปท. ในพื้นที่</p> <p><b>ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย</b></p> <p>กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นควรถอดบทเรียนการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ในบริบทของ อปท. โดยให้จังหวัดต่าง ๆ เป็นตัวแทน อปท. นำเสนอในมิติด้านต่าง ๆ เพื่อร่วมหาแนวทางแก้ไขหรือสนับสนุนการทำงาน เช่น การจัดสรรงบประมาณอุดหนุนให้ท้องถิ่นล่าช้าเกินระยะเวลาการสำรวจประชากรสุนัข/แมว และการฉีดวัคซีนป้องกันโรคฯ ซึ่งต้องดำเนินการตามขั้นตอนด้านธุรการฯ การเข้าถึงข้อมูลจำนวนประชากรสัตว์เลี้ยง/สัตว์จรจัด ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดในระบบ Rabies One Data : ROD การสร้างความน่าเชื่อถือของข้อมูลสัตว์เลี้ยง/สัตว์จรจัดของท้องถิ่น โดยวางขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูล/การรับรองความถูกต้องของข้อมูลจากชุมชน ฯลฯ เพื่อให้ท้องถิ่นจังหวัดทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการฯ ในการขับเคลื่อนโครงการฯ ในระดับจังหวัดและอำเภอได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>
		<p>นายภิรมย์ นิลทยา เขตตรวจราชการที่ ๗ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา</p>	<p><b>การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔</b></p> <p>ขอให้จังหวัดบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการดำเนินงาน โดยเฉพาะสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจในการจัดทำข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และดำเนินการ</p>

ลำดับ	ประเด็นการตรวจราชการ	ผู้ตรวจราชการ/ เขตตรวจราชการ	ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต
			<p>ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าให้ครอบคลุมทุกพื้นที่และประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการฯ ให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการป้องกันและสร้างความปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>การจัดทำข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติท้องถิ่นเพื่อควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการบังคับใช้กฎหมาย ระเบียบข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์</p> <p>ขอให้จังหวัดสั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เร่งดำเนินการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติเพื่อควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์ให้ครบทุกแห่ง และให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด</p> <p>การดำเนินการจัดตั้งสถานสงเคราะห์สัตว์</p> <p>ขอให้จังหวัดกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุนการจัดตั้งหรืออำนวยความสะดวกในการจัดหาสถานที่สำหรับสถานสงเคราะห์สัตว์จรในพื้นที่ และดำเนินการควบคุมการแพร่ขยายพันธุ์ของสัตว์จรที่อยู่ในความดูแล</p> <p>การขับเคลื่อนการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น</p> <p>ขอให้จังหวัดเน้นย้ำส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมเพื่อไม่ให้โรคพิษสุนัขบ้าแพร่ระบาดและเป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่</p>

ลำดับ	ประเด็นการตรวจราชการ	ผู้ตรวจราชการ/ เขตตรวจราชการ	ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต
		<p>นายภาสกร บุญญลักษม์ <b>เขตตรวจราชการที่ ๑๕</b> กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน ๑ จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน</p>	<p>ขอให้จังหวัดกำชับให้หน่วยงานรับผิดชอบสร้างความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจนตามหลักเกณฑ์ ในการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประสานบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขอความร่วมมือดำเนินการ เพื่อให้หน่วยงานรับผิดชอบสามารถดำเนินการได้ครบถ้วนตามเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งการบันทึกข้อมูลสัตว์ในระบบที่เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นให้ครบถ้วน ทุกแห่ง การฉีดวัคซีน การบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารงานบุคคลที่ต้องรับผิดชอบ พร้อมทั้งให้มีแผนการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคหรือลดการเกิดพื้นที่เสี่ยงต่อประชาชน/ชุมชน</p>
		<p>นายปริญญญา โปธิสสัย <b>เขตตรวจราชการที่ ๙</b> กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง ๑ จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์</p>	<p>ขอให้จังหวัดกำชับให้หน่วยงานรับผิดชอบสร้างความเข้าใจแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจนตามหลักเกณฑ์ ในการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประสานบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการให้ความร่วมมือดำเนินการ เพื่อให้หน่วยงานรับผิดชอบสามารถดำเนินการได้ครบถ้วนตามเป้าหมาย ที่กำหนดไว้ ทั้งการบันทึกข้อมูลสัตว์ในระบบที่เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง การออกข้อบัญญัติท้องถิ่น ให้ครบถ้วนทุกแห่ง การฉีดวัคซีน การบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารงานบุคคลที่ต้องรับผิดชอบ พร้อมทั้งให้มีแผนการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคหรือลดการเกิดพื้นที่เสี่ยงต่อประชาชน/ชุมชน</p>

ลำดับ	ประเด็นการตรวจราชการ	ผู้ตรวจราชการ/ เขตตรวจราชการ	ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต
		<p>นายชาติป รุจนเสรี เขตตรวจราชการที่ ๖ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน จังหวัดกระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล</p>	<p>การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔</p> <p>๑. ขอให้จังหวัดกำกับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดซื้อจัดจ้างวัคซีนให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งเร่งรัดการฉีดวัคซีนให้เป็นตามเป้าหมายที่กำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของจำนวนประชากรสุนัขและแมวทั้งหมด รวมทั้งให้เร่งสำรวจพื้นที่ที่อาจตกหล่นและมีความเสี่ยงสูงให้ดำเนินการฉีดวัคซีนเพิ่มเติม</p> <p>๒. ขอให้จังหวัดกำกับ อปท.ในพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลจำนวนการขึ้นทะเบียนประชากรสุนัขและแมวที่อาจตกหล่นให้ครบถ้วนทุกหมู่บ้านและชุมชน และตรวจสอบผลการดำเนินงานการนำเข้าข้อมูลในระบบบันทึกข้อมูลในระบบ Rabies One Data ของ อปท. ทุกแห่งสามารถดำเนินการได้ และมีการบันทึกข้อมูลในระบบได้ครบถ้วน รวมทั้งให้มีการนิเทศงานให้เจ้าหน้าที่ที่สามารถลงระบบได้ครบตามเป้าหมายกำหนด</p> <p>การจัดทำข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติท้องถิ่นเพื่อควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการบังคับใช้กฎหมาย ระเบียบข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์</p> <p>ขอให้จังหวัดได้มอบหมายสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดและอำเภอตรวจติดตามและนิเทศงานเรื่องการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติท้องถิ่น เพื่อควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์ของ อปท. ให้สามารถบังคับได้อย่างแท้จริงและสามารถควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมวให้เหมาะสมกับสภาพของแต่ละท้องถิ่น</p>

ลำดับ	ประเด็นการตรวจราชการ	ผู้ตรวจราชการ/ เขตตรวจราชการ	ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต
			<p>และสามารถป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญจากสุนัขและแมว รวมทั้งมีการป้องกันอันตรายจากพิษสุนัขบ้า</p> <p><b>การดำเนินการจัดตั้งสถานสงเคราะห์สัตว์</b></p> <p>๑. ขอให้จังหวัดที่จัดตั้งสถานสงเคราะห์สัตว์จรจัดแล้ววางแผนงานในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามมาตรฐานและแนวทางที่กำหนด รวมทั้งต้องระมัดระวังปัญหาการร้องเรียนเรื่องเหตุรำคาญทั้งปัญหามลภาวะทางเสียงหรือทางกลิ่น เป็นต้น</p> <p>๒. จังหวัดที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดตั้งสถานสงเคราะห์สัตว์จรจัด ขอให้จังหวัดเตรียมการวางแผนงานเพื่อประสาน อปท.ที่มีความพร้อมอย่างน้อย ๑ แห่ง เพื่อการจัดตั้งสถานสงเคราะห์สัตว์จรจัดโดยผ่านเวทีประชาคมก่อนเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในแต่ละพื้นที่ก่อนจะเสนอ อปท.พิจารณา</p> <p><b>การขับเคลื่อนการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น</b></p> <p>ขอให้จังหวัดบูรณาการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด อปท.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การควบคุมประชากรสัตว์ โดยวิธีผ่าตัดทำหมัน และการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า รวมทั้งการฝึกอบรมอาสาสมัครฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้านำร่องแต่ละแห่งและขยายผลให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ต่อไปในอนาคต</p>

ลำดับ	ประเด็นการตรวจราชการ	ผู้ตรวจราชการ/ เขตตรวจราชการ	ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต
๓	การติดตามผลการป้องกันและแก้ไข ปัญหาภัยแล้ง	<p>นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม เขตตรวจราชการส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร และส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัด กระทรวงมหาดไทย ในส่วนกลาง เขตตรวจราชการที่ ๑ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน จังหวัดชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง</p>	<p>ขอให้จังหวัดถอดบทเรียนข้อมูลการเกิดปัญหาภัยแล้ง ๓ ปี ย้อนหลัง พร้อมวิเคราะห์ปัจจัยที่ทำให้เกิดสถิติผลการปฏิบัติงาน ที่เปลี่ยนแปลง เพื่อจัดทำแผนเผชิญเหตุในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่จริง โดยให้ความสำคัญในการแก้ไข ปัญหาในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคเป็นประจำ อย่างต่อเนื่อง และบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในระยะสั้นให้บริการ แจกจ่ายน้ำอุปโภคและบริโภคในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ สำหรับในระยะ ต่อไปขอให้เตรียมการวางแผนงานในการชุดบ่อบาดาล การพัฒนา แหล่งน้ำกักเก็บน้ำ การจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน เป็นต้น เพื่อป้องกัน การเกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่เดิม ต่อไปอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการรณรงค์การประหยัดน้ำ การเตรียม อุปกรณ์เก็บน้ำ และการรณรงค์ขอความร่วมมืองดทำนาปรัง เป็นต้น รวมทั้งในการจัดทำข้อมูลขอให้จังหวัดตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล</p>
		<p>นายเสถียร เจริญเหรียญ เขตตรวจราชการที่ ๒ กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ปริณชวล จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ เขตตรวจราชการที่ ๘ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง</p>	<p>ขอให้จังหวัดเตรียมความพร้อมและเผื่อระวังสถานการณ์น้ำ อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง โดยขอให้จังหวัดดำเนินการถอดบทเรียน วิเคราะห์ข้อมูลการเกิดปัญหาภัยแล้งจากปีที่ผ่านมา และนำมา วิเคราะห์สรุปเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหา กำหนดเป็นมาตรการ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เพื่อจัดทำแผนเผชิญเหตุ ภัยแล้งของจังหวัด ให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับสถานการณ์ ในพื้นที่ บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ในการบรรเทา ความเดือดร้อนให้กับประชาชน สำรองและตรวจสอบพื้นที่เสี่ยง ขาดแคลนน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ให้ความสำคัญกับการเพิ่มปริมาณน้ำในแหล่ง</p>

ลำดับ	ประเด็นการตรวจราชการ	ผู้ตรวจราชการ/ เขตตรวจราชการ	ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต
			กักเก็บน้ำของจังหวัด พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมด้านกำลังคน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลสาธารณภัย ให้มีความพร้อมปฏิบัติงาน ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ประชาสัมพันธ์การประหยัดการใช้น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการทำการเกษตรต่าง ๆ ให้กับประชาชนในพื้นที่
		<p>นายวุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ เขตตรวจราชการที่ ๑๑ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน ๒</p> <p>จังหวัดนครพนม มุกดาหาร สกลนคร เขตตรวจราชการที่ ๑๖ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน ๒ จังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่</p>	<p>ขอให้จังหวัดประสานอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กำหนดพื้นที่เสี่ยงภัย และจัดทำแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยในระดับต่าง ๆ เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้น และให้ดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ทั้งแหล่งน้ำผิวดิน แหล่งน้ำบาดาล และการส่งเสริมการอนุรักษ์น้ำบาดาลให้กับประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนเพิ่มพื้นที่เก็บกักน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง และจัดหาน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภค - บริโภค จัดหาแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับการประปาให้เพียงพอต่อความต้องการ ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและมีส่วนร่วมในการจัดหาภาชนะกักเก็บน้ำและใช้น้ำ เพื่อการอุปโภค - บริโภคอย่างประหยัด ภูมิวิธี ถูกสุขลักษณะ รวมทั้งทำความเข้าใจและแนะนำให้เกษตรกรปลูกพืชใช้น้ำน้อยหรือพืชฤดูแล้ง</p>
		<p>นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม เขตตรวจราชการที่ ๑๒ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนกลาง</p> <p>จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด</p>	<p>ขอให้จังหวัดในเขตตรวจราชการที่ ๑๒ ประสานอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้กำหนดพื้นที่เสี่ยงภัย และจัดทำแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยในระดับต่าง ๆ เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้น และให้ดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อให้มีแหล่งน้ำต้นทุนที่เพียงพอในช่วงฤดูแล้ง รวมทั้งประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาภาชนะกักเก็บน้ำและใช้น้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างประหยัด ภูมิวิธี ถูกสุขลักษณะ รวมทั้งทำความเข้าใจและแนะนำให้เกษตรกรปลูกพืชใช้น้ำน้อยหรือพืชฤดูแล้ง</p>



ลำดับ	ประเด็นการตรวจราชการ	ผู้ตรวจราชการ/ เขตตรวจราชการ	ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต
		<p><b>เขตตรวจราชการที่ ๑๔</b>  <b>กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ</b>  <b>ตอนล่าง ๒</b>            จังหวัดยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ            อุบลราชธานี</p>	<p>ขอให้จังหวัดในเขตตรวจราชการที่ ๑๔ สํารวจตรวจสอบพื้นที่เสี่ยง            ขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคครอบคลุมถึงระดับหมู่บ้าน/ชุมชน            และกำชับอำเภอให้จัดทำข้อมูลพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการ            อุปโภคบริโภคครอบคลุมถึงระดับหมู่บ้าน/ชุมชน โดยให้บูรณาการ            ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ตรวจสอบรายละเอียดข้อเท็จจริง            เชิงพื้นที่</p>
		<p>นายเฉลิมพล มั่งคั่ง  <b>เขตตรวจราชการที่ ๕</b>  <b>กลุ่มจังหวัดภาคใต้่าวไทย</b>            จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช            พัทลุง สุราษฎร์ธานี สงขลา</p>	<p>ขอให้จังหวัดดำเนินการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไข            ปัญหากล้วยแล้ง ปี ๒๕๖๔ โดยบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน เช่น            หาปริมาณน้ำจืดมาเติมเพื่อดำเนินการให้น้ำเค็มเข้าถึงพื้นที่ชั้นใน เป็นต้น</p>
		<p>นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม  <b>เขตตรวจราชการที่ ๑๐</b>  <b>กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ</b>  <b>ตอนบน ๑</b>            จังหวัดบึงกาฬ เลย หนองคาย            หนองบัวลำภู อุดรธานี  <b>เขตตรวจราชการที่ ๑๗</b>  <b>กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนล่าง ๑</b>            จังหวัดตาก พิชณุโลก เพชรบูรณ์            สุโขทัย อุตรดิตถ์</p>	<p>ขอให้จังหวัดสำรวจตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค            บริโภคครอบคลุมถึงระดับหมู่บ้าน/ชุมชน กำชับให้อำเภอจัดทำข้อมูล            พื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ โดยบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง            ตรวจสอบรายละเอียดข้อเท็จจริงเชิงพื้นที่ รวมทั้งปรับแผนเผชิญเหตุ            กล้วยแล้ง ปรับมาตรการให้ความช่วยเหลือเพื่อให้สอดคล้องกับ            สถานการณ์ปัจจุบัน</p>

ลำดับ	ประเด็นการตรวจราชการ	ผู้ตรวจราชการ/ เขตตรวจราชการ	ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต
		นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ <b>เขตตรวจราชการที่ ๔</b> กลุ่มภาคกลาง ตอนล่าง ๒ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร	ขอให้จังหวัดกำกับ ติดตาม เฝ้าระวัง สถานการณ์สาธารณสุข ทั้งสถานการณ์ปัญหาภัยแล้งอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมกำลังคน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลสาธารณสุขให้พร้อมปฏิบัติงาน ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
		นายภูสิต สมจิตต์ <b>เขตตรวจราชการที่ ๓</b> กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตอนล่าง ๑ จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี <b>เขตตรวจราชการที่ ๑๘</b> กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนล่าง ๒ จังหวัด กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี	ขอให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดดำเนินการ ถอดบทเรียนการบริหารจัดการสถานการณ์ภัยแล้งปี ๒๕๖๓/๒๕๖๔ เพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกันในการประสานการปฏิบัติงาน จุดอ่อน - จุดแข็ง ในการทำงานร่วมกันของหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ ระเบียบ/หลักเกณฑ์ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งที่ดำเนินการ และขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อพัฒนาสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงานร่วมกัน
		นายภิรมย์ นิลทยา <b>เขตตรวจราชการที่ ๗</b> กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา	ขอให้จังหวัดสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการทบทวนแผนงาน และเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้ง เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งให้ทันท่วงที และจัดเตรียม สำรองน้ำและแหล่งน้ำสำหรับกักเก็บน้ำในช่วงฤดูฝนเพื่อนำน้ำมา ช่วยเหลือบรรเทาปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ รวมทั้ง ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนรับรู้และมีส่วนร่วมกับมาตรการของภาครัฐ
		นายภาสกร บุญญลักษม์ <b>เขตตรวจราชการที่ ๑๕</b> กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน ๑ จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน	ขอให้จังหวัดเน้นย้ำหน่วยงานรับผิดชอบและบูรณาการหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดมีแผนการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไข ปัญหาภัยแล้งตามมาตรการที่กำหนดในแต่ละปีอย่างชัดเจนต่อเนื่อง มีข้อมูลจากการสำรวจพื้นที่เสี่ยง สำรวจแหล่งน้ำ และมีแหล่งน้ำ ต้นทุนที่เป็นปัจจุบันสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ลำดับ	ประเด็นการตรวจราชการ	ผู้ตรวจราชการ/ เขตตรวจราชการ	ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต
			รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ไม่เกิดการล่าช้าในการช่วยเหลือประชาชน และเกษตรกรอย่างเพียงพอในช่วงเกิดภาวะภัยแล้ง รวมทั้งระบบน้ำที่ใช้สำหรับภาคอุตสาหกรรม
		<p>นายปริญญา โพธิสัตย์ เขตตรวจราชการที่ ๙ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดจันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว เขตตรวจราชการที่ ๑๓ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง ๑ จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์</p>	<p>ขอให้จังหวัดเน้นย้ำหน่วยงานรับผิดชอบและบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดมีแผนการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งตามมาตรการที่กำหนดในแต่ละปีอย่างชัดเจนต่อเนื่อง มีข้อมูลจากการสำรวจพื้นที่เสี่ยง สำรวจแหล่งน้ำ และมีแหล่งน้ำต้นทุนที่เป็นปัจจุบันสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ไม่เกิดการล่าช้าในการช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรอย่างเพียงพอในช่วงเกิดภาวะภัยแล้ง รวมทั้งระบบน้ำที่ใช้สำหรับภาคอุตสาหกรรม</p>
		<p>นายชาติป รุจนเสรี เขตตรวจราชการที่ ๖ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน จังหวัดกระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล</p>	<p>ขอให้จังหวัดถอดบทเรียนข้อมูลการเกิดปัญหาภัยแล้ง ๓ ปี ย้อนหลัง พร้อมวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง เพื่อจัดทำแผนเผชิญเหตุในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคอย่างต่อเนื่อง และบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในระยะสั้นให้บริการแจกจ่ายน้ำอุปโภคและบริโภคในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ สำหรับในระยะต่อไปขอให้เตรียมการวางแผนงานในการชุดบ่อบาดาล การพัฒนาแหล่งน้ำกักเก็บน้ำ การจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน เป็นต้น เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการบริโภคบริโภคในพื้นที่เดิมต่อไปอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการรณรงค์การประหยัดน้ำ การเตรียมอุปกรณ์เก็บน้ำ เป็นต้น</p>

ลำดับ	ประเด็นการตรวจราชการ	ผู้ตรวจราชการ/ เขตตรวจราชการ	ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต
๔	การติดตามผลการป้องกันและแก้ไข ปัญหาพายุฤดูร้อน	<p>นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม เขตตรวจราชการส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร และส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัด กระทรวงมหาดไทย ในส่วนกลาง</p> <p><b>เขตตรวจราชการที่ ๑</b> <b>กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน</b> จังหวัดชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง</p>	<p>๑. ขอให้จังหวัดถอดบทเรียนข้อมูลการเกิดปัญหาพายุฤดูร้อน ๓ ปี ย้อนหลัง พร้อมวิเคราะห์ปัจจัยที่ทำให้เกิดสถิติผลการปฏิบัติงาน ที่เปลี่ยนแปลง โดยให้ติดตามข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน เพื่อเตรียมการวางแผนเผชิญเหตุในการป้องกันการเกิดภัยพายุฤดูร้อน</p> <p>๒. ขอให้จังหวัดมอบหมายองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจ ตรวจสอบอาคาร สถานที่ ป้ายโฆษณา สิ่งก่อสร้างที่มีสภาพไม่มั่นคง แข็งแรง ไม่ยึดต้นตามที่สาธารณะให้อยู่ในสภาพปลอดภัย รวมทั้งให้ เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร อุปกรณ์ ทรัพยากร เครื่องมือ เครื่องจักรเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย</p> <p>๓. ขอให้จังหวัดสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนทราบถึงแนวทาง การปฏิบัติตนให้เกิดความปลอดภัยการตรวจสอบความมั่นคง ของที่พักอาศัย ช่องทางการรับความช่วยเหลือจากรัฐ ตลอดจน มาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐในการดูแลประชาชน ผ่านช่องทาง การสื่อสารทั้งที่เป็นทางการและไม่ทางการ</p> <p>๔. ในกรณีหากเกิดวาตภัยที่ส่งผลต่อความเสียหายต่อชีวิตและ ทรัพย์สิน ขอให้จังหวัดเร่งสำรวจความเสียหายและดำเนินการ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กรณีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายให้บูรณาการหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดกำลังในรูปแบบประชารัฐในการเร่งรัดซ่อมแซม ประชาชนโดยเร่งด่วน</p>
		<p>นายเสถียร เจริญเหรียญ <b>เขตตรวจราชการที่ ๒</b> <b>กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ปริณพทล</b> จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ</p>	<p>ขอให้จังหวัดเตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังสถานการณ์พายุฤดูร้อน ในปีต่อไปอย่างใกล้ชิด โดยขอให้จังหวัดดำเนินการถอดบทเรียน วิเคราะห์ข้อมูลการเกิดปัญหาพายุฤดูร้อนจากปีที่ผ่านมา และนำมา วิเคราะห์สรุปเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหา กำหนดเป็นมาตรการในการ ป้องกันเพื่อจัดทำแผนเผชิญเหตุในการป้องกันการเกิดภัยพายุฤดูร้อน</p>

ลำดับ	ประเด็นการตรวจราชการ	ผู้ตรวจราชการ/ เขตตรวจราชการ	ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต
		<p><b>เขตตรวจราชการที่ ๘</b>  <b>กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก</b>  <b>จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง</b></p>	<p>ไว้เป็นการล่วงหน้าและสามารถปฏิบัติการได้ทันต่อเหตุการณ์ รวมถึงมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสำรวจตรวจสอบอาคารสถานที่ ป้ายโฆษณา และสิ่งก่อสร้างที่มีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรง ไม่ยืนต้นตามที่สาธารณะให้อยู่ในสภาพปลอดภัยมั่นคงแข็งแรงอยู่เสมอ รวมทั้งให้มีการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร อุปกรณ์ ทรัพยากร เครื่องมือ เครื่องจักรเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยในพื้นที่ และในกรณีที่เกิดสถานการณ์พายุฤดูร้อนที่ส่งผลกระทบต่อความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนขอให้จังหวัดเร่งสำรวจความเสียหาย และดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>
		<p>นายพุฒิพงษ์ ศิริมาตย์  <b>เขตตรวจราชการที่ ๑๑</b>  <b>กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ</b>  <b>ตอนบน ๒</b>  <b>จังหวัดนครพนม มุกดาหาร สกลนคร</b>  <b>เขตตรวจราชการที่ ๑๖</b>  <b>กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน ๒</b>  <b>จังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่</b></p>	<p>ขอให้จังหวัดกำกับ ติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์ภัยพิบัติในกรณีพายุฤดูร้อนอย่างใกล้ชิด รวมทั้งเตรียมความพร้อมในเรื่องของบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ จิตอาสาภัยพิบัติ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพดี สามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา ให้ดำเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน ให้ปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อให้สามารถสอดรับการประสานงานเป็นหนึ่งเดียวไม่ซ้ำซ้อนและดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องอย่างต่อเนื่อง</p>
		<p>นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม  <b>เขตตรวจราชการที่ ๑๒</b>  <b>กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ</b>  <b>ตอนกลาง</b>  <b>จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม</b>  <b>ร้อยเอ็ด</b></p>	<p>ขอให้จังหวัดในเขตตรวจราชการที่ ๑๒ ดำเนินการกำกับ ติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์ภัยพิบัติในกรณีพายุฤดูร้อนอย่างใกล้ชิด รวมทั้งเตรียมความพร้อม ในเรื่องของบุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักรกล สาธารณภัย ให้สามารถพร้อมใช้ในการปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา รวมทั้งประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน</p>

ลำดับ	ประเด็นการตรวจราชการ	ผู้ตรวจราชการ/ เขตตรวจราชการ	ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต
		<p><b>เขตตรวจราชการที่ ๑๔</b> <b>กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ</b> <b>ตอนล่าง ๒</b> จังหวัดยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี</p>	<p>ขอให้จังหวัดในเขตตรวจราชการที่ ๑๔ ติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่อาจก่อให้เกิดพายุฤดูร้อนจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่อง และกำชับให้ อปท. ได้เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร อุปกรณ์ ทรัพยากร เครื่องจักรกลสาธารณภัย เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย เป็นไปอย่างรวดเร็วและทันท่วงที</p>
		<p>นายเฉลิมพล มั่งคั่ง <b>เขตตรวจราชการที่ ๕</b> <b>กลุ่มจังหวัดภาคใต้่าวไทย</b> จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี สงขลา</p>	<p>ขอให้จังหวัดสร้างการรับรู้ให้ประชาชนทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตนให้เกิดความปลอดภัย การตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของที่พักอาศัย ช่องทางการรับความช่วยเหลือจากภาครัฐ ตลอดจนมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐในการดูแลประชาชน อย่างต่อเนื่อง และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดหาอุปกรณ์ และเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยให้พร้อมและเพียงพอต่อสถานการณ์แต่ละพื้นที่</p>
		<p>นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม <b>เขตตรวจราชการที่ ๑๐</b> <b>กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ</b> <b>ตอนบน ๑</b> จังหวัดบึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี <b>เขตตรวจราชการที่ ๑๗</b> <b>กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนล่าง ๑</b> จังหวัดตาก พิจิตร โลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์</p>	<p>ขอให้จังหวัดดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาพายุฤดูร้อนโดยเปรียบเทียบสถิติ ๓ ปี ย้อนหลัง กำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งสำรวจอาคารบ้านเรือน ป้ายโฆษณา สิ่งก่อสร้างที่มีสภาพไม่คงทนแข็งแรง ไม้ยืนต้นตามที่สาธารณะ เพื่อรองรับสถานการณ์พายุฤดูร้อน และแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยดังกล่าว</p>

ลำดับ	ประเด็นการตรวจราชการ	ผู้ตรวจราชการ/ เขตตรวจราชการ	ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต
		นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ <b>เขตตรวจราชการที่ ๔</b> <b>กลุ่มภาคกลาง ตอนล่าง ๒</b> จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร	ขอให้จังหวัดกำกับ ติดตาม เฝ้าระวัง สถานการณ์สาธารณสุข ทั้งสถานการณ์ปัญหาภัยพายุฤดูร้อนอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมกำลังคน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลสาธารณสุขให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง
		นายภูสิต สมจิตต์ <b>เขตตรวจราชการที่ ๓</b> <b>กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตอนล่าง ๑</b> จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี <b>เขตตรวจราชการที่ ๑๘</b> <b>กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนล่าง ๒</b> จังหวัด กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี	ขอให้จังหวัดกำกับสำนักงาน ป.ก. จังหวัด ติดตามข้อมูลการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบวาตภัย ซึ่ง อปท. ดำเนินการมีปัญหาข้อขัดข้องหรือถูกต้องตามหลักเกณฑ์และแนวทาง การให้ความช่วยเหลือเพียงใด โดยให้ ป.ก. จังหวัดเป็นผู้ชี้แจงให้คำปรึกษาแนะนำ และติดตามให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างถูกต้องรวดเร็ว ทัวถึง และเป็นธรรม พร้อมทั้งให้รับฟังเสียงสะท้อนของประชาชนผู้ได้รับความช่วยเหลือเป็นประจำ เพื่อให้ติดตามการปฏิบัติงานของท้องถิ่นให้ถูกต้องต่อไป
		นายภิรมย์ นิลทยา <b>เขตตรวจราชการที่ ๗</b> <b>กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน</b> จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา	ขอให้จังหวัดสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ และเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์พายุฤดูร้อนที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ โดยเน้นการป้องกันภัย การแก้ไขปัญหาสถานการณ์ ได้อย่างรวดเร็ว และช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที รวมทั้งเยียวยาผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด
		นายภาสกร บุญญลักษม์ <b>เขตตรวจราชการที่ ๑๕</b> <b>กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน ๑</b> จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน	ขอให้จังหวัดเน้นย้ำหน่วยงานรับผิดชอบบูรณาการหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาคประชาชนและอาสาสมัคร เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสาธารณภัยประเภทต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น อาทิ อุทกภัย ภัยแล้ง ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์ รวมทั้งสร้างการรับรู้ต่อ

ลำดับ	ประเด็นการตรวจราชการ	ผู้ตรวจราชการ/ เขตตรวจราชการ	ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต
			ประชาชนให้สามารถปฏิบัติตามข้อแนะนำหรือประกาศเตือนภัยของภาครัฐได้อย่างถูกต้องทั่วถึง ซึ่งข้อมูลและแผนเผชิญเหตุในพื้นที่ต้องเป็นปัจจุบัน
		<p>นายปริญญ์ โปธิสสัย เขตตรวจราชการที่ ๙ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ จังหวัดจันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว เขตตรวจราชการที่ ๑๓ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์</p>	<p>ขอให้จังหวัดเน้นย้ำหน่วยงานผู้รับผิดชอบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาคประชาชนและอาสาสมัคร เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสาธารณภัยประเภทต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น อาทิ อุทกภัย ภัยแล้ง ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์ รวมทั้งสร้างการรับรู้ต่อประชาชนให้สามารถปฏิบัติตามข้อแนะนำหรือประกาศเตือนภัยของภาครัฐได้อย่างถูกต้องทั่วถึง ซึ่งข้อมูลและแผนเผชิญเหตุในพื้นที่ต้องเป็นปัจจุบัน</p>
		<p>นายชาติป รุจนเสรี เขตตรวจราชการที่ ๖ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน จังหวัดกระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล</p>	<p>๑. ขอให้จังหวัดถอดบทเรียนข้อมูลการเกิดปัญหาพายุฤดูร้อน ๓ ปี ย้อนหลัง พร้อมวิเคราะห์ปัจจัยที่ทำให้เกิดสถิติผลการปฏิบัติงานเปลี่ยนแปลง โดยให้ติดตามข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน เพื่อเตรียมการวางแผนเผชิญเหตุในการป้องกันการเกิดภัยพายุฤดูร้อน</p> <p>๒. ในกรณีหากเกิดวาตภัยที่ส่งผลกระทบต่อความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สินขอให้จังหวัดเร่งสำรวจความเสียหายและดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบกฎหมายหมายที่เกี่ยวข้อง</p>



## ประเด็นเน้นย้ำ

ลำดับ	ประเด็นการตรวจราชการ	ผู้ตรวจราชการ/ เขตตรวจราชการ	ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต
๑	การตรวจติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช” กิจกรรมที่ ๕ บูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ระดับตำบล (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล	<p>นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม เขตตรวจราชการส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร และส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัด กระทรวงมหาดไทย ในส่วนกลาง</p> <p>เขตตรวจราชการที่ ๑ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน จังหวัดชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง</p> <p>นายเสถียร เจริญเหรียญ เขตตรวจราชการที่ ๒ กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ปริมาณ จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ</p> <p>เขตตรวจราชการที่ ๘ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียง จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง</p>	<p>๑. ขอให้จังหวัดบูรณาการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ระดับตำบล การจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ สสำรวจวัสดุสร้างฐานเรียนรู้ วัสดุประจำฐานการเรียนรู้ สอดคล้องเหมาะสมกับพื้นที่ และผลการประเมินความพร้อมพื้นที่เรียนรู้ชุมชนฯ</p> <p>๒. ขอให้จังหวัดดำเนินการโครงการฯ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และเตรียมความพร้อมรองรับประเด็นการตรวจสอบภายหลังการดำเนินโครงการฯหรือนำผลการตรวจสอบ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบ มาปรับปรุงกระบวนการ</p> <p>ขอให้จังหวัดเร่งรัดและบูรณาการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ระดับตำบล ให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ สสำรวจวัสดุสร้างฐานเรียนรู้ วัสดุประจำฐานการเรียนรู้ให้สอดคล้องเหมาะสมกับพื้นที่และผลการประเมินความพร้อมพื้นที่เรียนรู้ชุมชนฯ รวมถึงการดำเนินการจัดหาวัสดุประจำฐานการเรียนรู้/สร้างฐานการเรียนรู้ ขอให้ใช้ร้านค้าภายในพื้นที่ เพื่อเป็นการกระจายรายได้ และมีความคุ้มค่าด้านงบประมาณและการจัดหาวัสดุฯ /สร้างฐานการเรียนรู้ฯ ขอให้ดำเนินการภายใต้ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมถึงดำเนินการโครงการฯ ให้ยึดหลักธรรมาภิบาล และเตรียมความพร้อมรองรับประเด็นการตรวจสอบภายหลังการดำเนินโครงการฯ หรือนำผลการตรวจสอบ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบ มาปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป</p>

ลำดับ	ประเด็นการตรวจราชการ	ผู้ตรวจราชการ/ เขตตรวจราชการ	ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต
		<p>นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ เขตตรวจราชการที่ ๑๑ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน ๒ จังหวัดนครพนม มุกดาหาร สกลนคร</p> <p>เขตตรวจราชการที่ ๑๖ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน ๒ จังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่</p>	<p>ขอให้จังหวัดประสานความร่วมมือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บูรณาการการทำงานร่วมกันในการให้ความรู้ คำแนะนำ ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาให้แก่กลุ่มเป้าหมาย และเจ้าของแปลง พร้อมทั้งให้ประสานความร่วมมือไปยังหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะทางด้านช่าง การออกแบบและมีวิศวกรรับรองแบบให้เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุ ตามวัตถุประสงค์และแนวทางที่กำหนด</p>
		<p>นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม เขตตรวจราชการที่ ๑๒ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนกลาง จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด</p> <p>เขตตรวจราชการที่ ๑๔ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง ๒ จังหวัดยโสธร ศรีสะเกษอำนาจเจริญ อุบลราชธานี</p>	<p>ขอให้จังหวัดในเขตตรวจราชการที่ ๑๒ บูรณาการการทำงาน โดยประสานความร่วมมือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อำเภอ และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้ความรู้/คำแนะนำ ให้แก่ กลุ่มเป้าหมายและเจ้าของแปลง พร้อมทั้งสนับสนุนการดำเนินงาน ตามโครงการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และแนวทางที่กำหนด</p> <p>๑. ขอให้จังหวัดดำเนินการจัดหาวัสดุประจำฐานการเรียนรู้/ สร้างฐานการเรียนรู้ ขอให้ใช้ร้านค้าภายในพื้นที่ เพื่อเป็นการกระจาย รายได้และมีความคุ้มค่าด้านงบประมาณ</p> <p>๒. ขอให้จังหวัดดำเนินการโครงการฯ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และเตรียมความพร้อมรองรับประเด็นการตรวจสอบภายหลัง การดำเนินโครงการฯหรือนำผลการตรวจสอบ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ของหน่วยตรวจสอบ มาปรับปรุงกระบวนการ</p>

ลำดับ	ประเด็นการตรวจราชการ	ผู้ตรวจราชการ/ เขตตรวจราชการ	ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต
		<p>นายเฉลิมพล มั่งคั่ง เขตตรวจราชการที่ ๕ กลุ่มจังหวัดภาคใต้่าวไทย จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี สงขลา</p>	<p>ขอให้จังหวัดประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งทำความเข้าใจกับประชาชน และชี้แจงแผนการดำเนินงานให้ผู้เข้าร่วมโครงการทราบถึงปัญหาอุปสรรคของพื้นที่เป้าหมายอย่างชัดเจน</p>
		<p>นายไพบุลย์ ณะบุตรจอม เขตตรวจราชการที่ ๑๐ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน ๑ จังหวัดบึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี เขตตรวจราชการที่ ๑๗ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนล่าง ๑ จังหวัดตาก พิชณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์</p>	<p>ขอให้จังหวัดดำเนินโครงการฯ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และเตรียมความพร้อมรองรับประเด็นการตรวจสอบภายหลังการดำเนินโครงการฯ พร้อมทั้งนำผลการตรวจสอบ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบไปปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน</p>
		<p>นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ เขตตรวจราชการที่ ๔ กลุ่มภาคกลาง ตอนล่าง ๒ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร</p>	<p>ขอให้จังหวัดเพชรบุรีกำชับสำนักงานพัฒนาชุมชนให้ความสำคัญ พร้อมทั้งปฏิบัติตามข้อสั่งการในเรื่องการดำเนินการจัดหาวัสดุประจำฐานการเรียนรู้/สร้างฐานการเรียนรู้ ขอให้ใช้ร้านค้าภายในพื้นที่ เพื่อเป็นการกระจายรายได้และมีความคุ้มค่าด้านงบประมาณ และการจัดหาวัสดุฯ/สร้างฐานการเรียนรู้ฯ ขอให้ดำเนินการภายใต้ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมถึงดำเนินการโครงการฯ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และเตรียมความพร้อมรองรับประเด็นการตรวจสอบภายหลังการดำเนินโครงการฯ หรือนำผลการตรวจสอบ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบ มาปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานต่อไป</p>

ลำดับ	ประเด็นการตรวจราชการ	ผู้ตรวจราชการ/ เขตตรวจราชการ	ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต
		<p>นายภูสิต สมจิตต์ เขตตรวจราชการที่ ๓ กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตอนล่าง ๑ จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี เขตตรวจราชการที่ ๑๘ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนล่าง ๒ จังหวัด กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี</p>	<p>๑. ขอให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอและสำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด/อำเภอ ทำหน้าที่เป็นที่เลี้ยงแนะนำให้คำปรึกษาและสนับสนุนคณะทำงานฯ โครงการพัฒนาพื้นที่ตำบลต้นแบบระดับตำบล (CLM) ในการวางแผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อให้เกิดศูนย์เรียนรู้ระดับตำบล ที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการฯ</p> <p>๒. จังหวัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ควรมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้/ความเข้าใจโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ “โคก หนอง นา พช.” ทั้งระดับตำบลและระดับครัวเรือน เพื่อสร้างความเข้าใจให้ประชาชน อปท. และส่วนราชการในระดับพื้นที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน สนับสนุนโครงการฯ ให้ประสบความสำเร็จตามคาดหวัง</p>
		<p>นายภิรมย์ นิลทยา เขตตรวจราชการที่ ๗ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา</p>	<p>ขอให้จังหวัดบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการปรับแบบแปลนขอให้มีอบหมายสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเป็นหน่วยประสานในการปฏิบัติ</p>
		<p>นายภาสกร บุญญลักษม์ เขตตรวจราชการที่ ๑๕ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน ๑ จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน</p>	<p>หน่วยงานรับผิดชอบหลักในพื้นที่จังหวัดควรบูรณาการและมีหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำในการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์โครงการอย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ สามารถดำเนินโครงการได้ตามบริบทของพื้นที่เป้าหมายและขยายเครือข่ายครอบคลุมพื้นที่โครงการเพิ่มมากขึ้น</p>

ลำดับ	ประเด็นการตรวจราชการ	ผู้ตรวจราชการ/ เขตตรวจราชการ	ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต
		<p>นายปริญญา โพธิสัตย์ เขตตรวจราชการที่ ๙ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดจันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว เขตตรวจราชการที่ ๑๓ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง ๑ จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์</p>	<p>ขอให้จังหวัดบูรณาการและมีหน่วยงาน ที่มีความเชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำในการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ตามวัตถุประสงค์โครงการอย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามระเบียบ ของทางราชการ สามารถดำเนินโครงการ ได้ตามบริบทของพื้นที่ เป้าหมายและขยายเครือข่ายครอบคลุมพื้นที่โครงการเพิ่มมากขึ้น</p>
		<p>นายชาติป รุจนเสรี เขตตรวจราชการที่ ๖ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน จังหวัดกระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล</p>	<p>๑. ขอให้จังหวัดบูรณาการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ระดับ ตำบล การจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ สำนวจวัสดุสร้างฐานเรียนรู้ วัสดุประจำฐานการเรียนรู้ สอดคล้องเหมาะสมกับพื้นที่และผลการ ประเมินความพร้อมพื้นที่เรียนรู้ชุมชนฯ</p> <p>๒. ขอให้จังหวัดดำเนินการโครงการฯ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และเตรียมความพร้อมรองรับประเด็นการตรวจสอบภายหลังการ ดำเนินโครงการฯหรือนำผลการตรวจสอบ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ของหน่วยตรวจสอบ มาปรับปรุงกระบวนการ</p>

ลำดับ	ประเด็นการตรวจราชการ	ผู้ตรวจราชการ/ เขตตรวจราชการ	ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต
๒	การส่งเสริมและผลักดันตามข้อสั่งการ มท. ในการพิจารณาสมัครขอรับรางวัล เลิศรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	<p>นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม เขตตรวจราชการส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร และส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัด กระทรวงมหาดไทย ในส่วนกลาง <b>เขตตรวจราชการที่ ๑</b> กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน จังหวัดชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง</p>	<p>๑. ขอให้จังหวัดที่สมัครขอรับรางวัล PMQA รายหมวด และ PMQA ๔.๐ และผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลฯ ให้ดำเนินการตามแนวทางที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด โดยต่อยอดและสร้างสรรค์ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างเต็มรูปแบบ และเป็น องค์กระตุ้นแบบที่จะขยายผลไปหน่วยงานอื่น ๆ ต่อไป อย่างยั่งยืน</p> <p>๒. จังหวัดใดที่สมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐได้ติดตามความก้าวหน้า การดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อค้นหาความโดดเด่นการบริหาร จัดการภาครัฐ สำหรับจังหวัดที่ไม่ได้สมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ขอให้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อจะได้มีคุณสมบัติที่ผ่านหลักเกณฑ์ การสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐในปีถัดไป</p>
		<p>นายเสถียร เจริญเหรียญ <b>เขตตรวจราชการที่ ๒</b> กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ปริณพทล จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ <b>เขตตรวจราชการที่ ๘</b> กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง</p>	<p>ขอให้จังหวัดให้ความสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุน รวมถึง ขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกับทุกภาคส่วนราชการเพื่อให้การสมัคร ขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของจังหวัด ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด โดยขอให้จังหวัดที่สมัคร ขอรับรางวัล PMQA รายหมวด และ PMQA ๔.๐ และผ่านเกณฑ์ การประเมินรางวัลฯ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนและแนวทาง ที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด และให้มีการติดตามการดำเนินการ อย่างต่อเนื่อง ส่วนกรณีจังหวัดใดที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ขอให้ มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและนำผลการประเมินมาปรับใช้ เป็นแนวทางพัฒนาเพื่อจะได้มีคุณสมบัติที่ผ่านหลักเกณฑ์การสมัคร ขอรับรางวัลเลิศรัฐในปีถัดไป</p>

ลำดับ	ประเด็นการตรวจราชการ	ผู้ตรวจราชการ/ เขตตรวจราชการ	ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต
		<p>นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ เขตตรวจราชการที่ ๑๑ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน ๒ จังหวัดนครพนม มุกดาหาร สกลนคร</p> <p>เขตตรวจราชการที่ ๑๖ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน ๒ จังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่</p>	<p>ขอให้จังหวัดดำเนินการประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมส่งเสริม/เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ๔.๐ อย่างสม่ำเสมอ และประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้รับทราบข่าวสารความเคลื่อนไหวเป็นประจำ</p>
		<p>นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม เขตตรวจราชการที่ ๑๒ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนกลาง จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด</p> <p>เขตตรวจราชการที่ ๑๔ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง ๒ จังหวัดยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี</p>	<p>ขอให้จังหวัดในเขตตรวจราชการที่ ๑๒ ให้ความสำคัญกับรางวัลเลิศรัฐฯ รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA ๔.๐) แก่บุคลากรของหน่วยงาน เพื่อนำแนวทางไปปฏิบัติในหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพ</p> <p>ขอให้จังหวัดในเขตตรวจราชการที่ ๑๔ ที่สมัครขอรับรางวัล PMQA รายหมวด และ PMQA ๔.๐ และผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลฯ ให้ดำเนินการตามแนวทางที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด</p>
		<p>นายเฉลิมพล มั่งคั่ง เขตตรวจราชการที่ ๕ กลุ่มจังหวัดภาคใต้่าวไทย จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี สงขลา</p>	<p>ขอให้จังหวัดถอดบทเรียน แก้ไขและเตรียมความพร้อมเพื่อการดำเนินการสมัครในปีถัดไป</p>

ลำดับ	ประเด็นการตรวจราชการ	ผู้ตรวจราชการ/ เขตตรวจราชการ	ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต
		<p>นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม เขตตรวจราชการที่ ๑๐ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน ๑ จังหวัดบึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี เขตตรวจราชการที่ ๑๗ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนล่าง ๑ จังหวัดตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์</p>	<p>ขอให้จังหวัดสมัครขอรับรางวัล PMQA รายหมวด และ PMQA ๔.๐ หากผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลฯ ให้ดำเนินการตามแนวทางตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด สำหรับจังหวัดที่ไม่ได้ขอรับรางวัลฯ ขอให้พิจารณาผลักดันและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อจะได้มีคุณสมบัติที่ผ่านหลักเกณฑ์การสมัครขอรับรางวัลฯ ในปีถัดไป</p>
		<p>นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ เขตตรวจราชการที่ ๔ กลุ่มภาคกลาง ตอนล่าง ๒ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร</p>	<p>ขอให้จังหวัดสมุทรสาครที่ผ่านการประเมินขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ให้ความสำคัญและดูแลการปฏิบัติงาน/ดำเนินการตามแนวทางที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด ในส่วนของจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งปีนี้คะแนนยังไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินในรอบแรก และจังหวัดสมุทรสงครามที่ไม่ได้สมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ขอให้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีคุณสมบัติที่ผ่านหลักเกณฑ์การสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐในปีถัดไป</p>
		<p>นายภูสิต สมจิตต์ เขตตรวจราชการที่ ๓ กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตอนล่าง ๑ จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี เขตตรวจราชการที่ ๑๘ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนล่าง ๒ จังหวัด กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี</p>	<p>ขอให้จังหวัดติดตามและสนับสนุน ส่งเสริม ผลักดัน การเสนอผลการปฏิบัติงานขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินเบื้องต้นของสำนักงาน ก.พ.ร.</p>



ลำดับ	ประเด็นการตรวจราชการ	ผู้ตรวจราชการ/ เขตตรวจราชการ	ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต
		<p>นายภิรมย์ นิลทยา เขตตรวจราชการที่ ๗ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา</p>	<p>ขอให้จังหวัดให้ความสำคัญและสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแนวทางที่ สำนักงาน ก.พ.ร กำหนด</p>
		<p>นายภาสกร บุญญลักษม์ เขตตรวจราชการที่ ๑๕ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน ๑ จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน</p>	<p>ในการนี้ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ผู้ที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัดควรเห็นความสำคัญกับการขับเคลื่อนการดำเนินงานไปพร้อม ๆ กัน และประชาสัมพันธ์การสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐให้แก่หน่วยงานรับทราบอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งมุ่งหวังให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดความพึงพอใจจากการบริการภาครัฐ ผู้บริหารและหน่วยงานสามารถประเมินตนเองได้ตามเกณฑ์ ๔.๐ ในการพัฒนาจังหวัด</p>
		<p>นายปริญญา โพธิสัตย์ เขตตรวจราชการที่ ๙ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง ๑ จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์</p>	<p>ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ผู้ที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัดควรเห็นความสำคัญกับการขับเคลื่อนการดำเนินงานไปพร้อม ๆ กัน และประชาสัมพันธ์การสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐให้แก่หน่วยงานรับทราบอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งมุ่งหวังให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียเกิดความพึงพอใจจากการบริการภาครัฐ ผู้บริหารและหน่วยงานสามารถประเมินตนเอง ได้ตามเกณฑ์ ๔.๐ ในการพัฒนาจังหวัด</p>

ลำดับ	ประเด็นการตรวจราชการ	ผู้ตรวจราชการ/ เขตตรวจราชการ	ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต
		<p>นายชาติป รุจนเสรี เขตตรวจราชการที่ ๖ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน จังหวัดกระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล</p>	<p>๑. ขอให้จังหวัดที่สมัครขอรับรางวัล PMQA รายหมวด และ PMQA ๔.๐ และผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลฯ ให้ดำเนินการตามแนวทางที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด โดยต่อยอดและสร้างสรรค์ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างเต็มรูปแบบ และเป็นองค์กรต้นแบบที่จะขยายผลไปหน่วยงานอื่น ๆ ต่อไปอย่างยั่งยืน</p> <p>๒. จังหวัดใดที่สมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐได้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อค้นหาความโดดเด่นการบริหารจัดการภาครัฐ สำหรับจังหวัดที่ไม่ได้สมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ขอให้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อจะได้มีคุณสมบัติที่ผ่านหลักเกณฑ์การสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐในปีถัดไป</p>

ลำดับ	ประเด็นการตรวจราชการ	ผู้ตรวจราชการ/ เขตตรวจราชการ	ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต
๓	การเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟื้นฟู เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐาน ของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพื้นที่ ๔๕,๐๐๐ ล้านบาท	<p>นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม เขตตรวจราชการส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร และส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัด กระทรวงมหาดไทย ในส่วนกลาง เขตตรวจราชการที่ ๑ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน จังหวัดชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง</p>	<p>ขอให้จังหวัดที่อยู่ระหว่างการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ดำเนินการตามขอบเขตเงื่อนไข ลักษณะโครงการ และรายละเอียดอื่น ๆ ที่กำหนด ส่งให้กระทรวงมหาดไทย ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด และให้ปฏิบัติเป็นไปตามคู่มือแนวปฏิบัติ โดยยึดตามระเบียบ ข้อกฎหมายวิธีการงบประมาณที่เกี่ยวข้อง ของทางราชการอย่างเคร่งครัด และหากจังหวัดได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ขอให้ประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตามแผนปฏิบัติการให้เตรียม ความพร้อมในการดำเนินโครงการ การเตรียมพื้นที่โครงการ การเตรียมการ จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารจัดการในด้านอื่นๆ เพื่อบริหารโครงการ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความสัมฤทธิ์ผล และโปร่งใสตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย</p>
		<p>นายเสถียร เจริญเหรียญ เขตตรวจราชการที่ ๒ กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ปริมาณ จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ เขตตรวจราชการที่ ๘ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง</p>	<p>ขอให้จังหวัดที่อยู่ระหว่างการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ดำเนินการตามขอบเขตเงื่อนไข ลักษณะโครงการ และรายละเอียดอื่น ๆ ที่กำหนด ส่งให้กระทรวงมหาดไทย ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด และให้ปฏิบัติเป็นไปตามคู่มือ แนวปฏิบัติ โดยยึดตามระเบียบข้อกฎหมายวิธีการงบประมาณที่ เกี่ยวข้องของทางราชการอย่างเคร่งครัด และขอให้จังหวัดบูรณาการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมของโครงการให้สามารถ ดำเนินโครงการได้ทันทีที่ได้รับการอนุมัติโครงการ เพื่อให้การดำเนิน โครงการเป็นไปตามขั้นตอน ระยะเวลา และวัตถุประสงค์ที่กำหนด รวมถึงมีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้</p>

ลำดับ	ประเด็นการตรวจราชการ	ผู้ตรวจราชการ/ เขตตรวจราชการ	ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต
		<p>นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ เขตตรวจราชการที่ ๑๑ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน ๒ จังหวัดนครพนม มุกดาหาร สกลนคร</p> <p>เขตตรวจราชการที่ ๑๖ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน ๒ จังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่</p>	<p>ขอให้จังหวัดกำกับส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนโครงการในขั้นตอนต่อไป เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ทันทีที่โครงการผ่านการอนุมัติงบประมาณ โดยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกระดับกำกับ ดูแล และตรวจสอบความถูกต้อง ให้ตรงตามระเบียบ ข้อบังคับ ข้อสั่งการตามนโยบายและกระทรวงมหาดไทยอย่างเคร่งครัด</p>
		<p>นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม เขตตรวจราชการที่ ๑๒ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนกลาง จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด</p> <p>เขตตรวจราชการที่ ๑๔ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง ๒ จังหวัดยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี</p>	<p>ขอให้จังหวัดในเขตตรวจราชการที่ ๑๒ เตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนโครงการในขั้นตอนต่อไป เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ทันทีที่โครงการผ่านการอนุมัติงบประมาณ โดยดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ ข้อสั่งการตามนโยบายอย่างเคร่งครัด</p> <p>ขอให้จังหวัดในเขตตรวจราชการที่ ๑๔ ที่อยู่ระหว่างการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ดำเนินการตามขอบเขตเงื่อนไข ลักษณะโครงการและรายละเอียดอื่น ๆ ที่กำหนด ส่งให้กระทรวงมหาดไทย ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด และให้ปฏิบัติเป็นไปตามคู่มือแนวปฏิบัติโดยยึดตามระเบียบข้อกฎหมายวิธีการ</p>

ลำดับ	ประเด็นการตรวจราชการ	ผู้ตรวจราชการ/ เขตตรวจราชการ	ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต
		<p>นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม เขตตรวจราชการที่ ๑๐ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน ๑ จังหวัดบึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี เขตตรวจราชการที่ ๑๗ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนล่าง ๑ จังหวัดตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์</p>	<p>ขอให้จังหวัดที่อยู่ระหว่างการเสนอโครงการฯ ดำเนินการตาม ขอบเขตเงื่อนไข ลักษณะโครงการ และรายละเอียดอื่น ๆ ที่กำหนด แล้วส่งให้กระทรวงมหาดไทยตามกรอบระยะเวลา รวมทั้งปฏิบัติตาม คู่มือแนวทางปฏิบัติโดยยึดระเบียบ ข้อกฎหมายวิธีการงบประมาณ ของทางราชการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด</p>
		<p>นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ เขตตรวจราชการที่ ๔ กลุ่มภาคกลาง ตอนล่าง ๒ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร</p>	<p>ขอให้จังหวัดกำกับให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อม ของโครงการ เพื่อให้สามารถดำเนินโครงการได้ทันทีที่โครงการ ผ่านการอนุมัติงบประมาณ และเมื่อมีการดำเนินงานโครงการแล้ว ขอให้ผู้เกี่ยวข้องทุกคนกำกับ ดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปด้วย ความถูกต้องและสุจริต</p>
		<p>นายภูสิต สมจิตต์ เขตตรวจราชการที่ ๓ กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตอนล่าง ๑ จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี เขตตรวจราชการที่ ๑๘ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนล่าง ๒ จังหวัด กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี</p>	<p>ขณะนี้โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ ฐานรากฯ อยู่ระหว่าง ขั้นตอนการพิจารณา จึงขอให้จังหวัดกำกับให้ ส่วนราชการ อปท. ที่เสนอโครงการโดยเฉพาะโครงการในกลุ่มพัฒนา โครงการพื้นฐานฯ ขอให้ทบทวน ตรวจสอบความพร้อมโครงการฯ เพื่อมิให้มีปัญหาติดขัดภายหลัง อาทิ</p> <p>(๑) ความพร้อมของพื้นที่ไม่ต้องขออนุมัติ/อนุญาตจากหน่วยใด ไม่ซ้ำซ้อนโครงการอื่นๆ ของหน่วยงานใด</p> <p>(๒) ความถูกต้องของโครงการ อาทิ ปร.๔ ปร.๕ เนื่องมาจาก โครงการฯ การคิดคำนวณวงเงินโครงการ ฯลฯ</p>

ลำดับ	ประเด็นการตรวจราชการ	ผู้ตรวจราชการ/ เขตตรวจราชการ	ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต
		<p>นายภิรมย์ นิลทยา เขตตรวจราชการที่ ๗ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา</p>	<p>ขอให้จังหวัดประสานการปฏิบัติกับกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ ๖ เพื่อติดตาม ผลการตรวจสอบให้แล้วเสร็จโดยเร็ว</p>
		<p>นายภาสกร บุญญลักษม์ เขตตรวจราชการที่ ๑๕ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน ๑ จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน</p>	<p>ขอให้จังหวัดกำกับหน่วยงานที่เสนอโครงการฯ หรือหน่วยงาน รับผิดชอบโครงการฯ ดำเนินการควบคุม ตรวจสอบ และติดตาม การบริหารโครงการและการบริหารงบประมาณ เมื่อได้รับอนุมัติ จัดสรรงบประมาณตามโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน บนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพื้นที่ เรียบร้อยแล้ว สามารถดำเนินโครงการฯ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ กฎหมาย อย่างเคร่งครัด ถูกต้อง และดำเนินการเป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมในพื้นที่เป้าหมาย</p>
		<p>นายปริญญา โพธิสัตย์ เขตตรวจราชการที่ ๙ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง ๑ จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์</p>	<p>ขอให้จังหวัดกำกับหน่วยงานที่เสนอโครงการฯ หรือหน่วยงาน รับผิดชอบโครงการฯ ดำเนินการควบคุม ตรวจสอบ และติดตาม การบริหารโครงการและการบริหารงบประมาณ เมื่อได้รับอนุมัติ จัดสรรงบประมาณตามโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน บนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพื้นที่ เรียบร้อยแล้ว สามารถดำเนินโครงการฯ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ระเบียบ กฎหมาย อย่างเคร่งครัด ถูกต้อง และดำเนินการเป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมในพื้นที่เป้าหมาย</p>

ลำดับ	ประเด็นการตรวจราชการ	ผู้ตรวจราชการ/ เขตตรวจราชการ	ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต
		<p>นายชาติป รุจนเสรี เขตตรวจราชการที่ ๖ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน จังหวัดกระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล</p>	<p>ขอให้จังหวัดที่อยู่ระหว่างการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ดำเนินการตามขอบเขตเงื่อนไข ลักษณะโครงการ และรายละเอียดอื่น ๆ ที่กำหนด ส่งให้ กระทรวงมหาดไทยตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด และให้ปฏิบัติ เป็นไปตามคู่มือแนวปฏิบัติโดยยึดตามระเบียบ ข้อกำหนดวิธีการ งบประมาณที่เกี่ยวข้องของทางราชการอย่างเคร่งครัด และหากจังหวัด ได้ดำเนินการแล้วเสร็จแล้วขอให้ประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตามแผนปฏิบัติการให้เตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการ การเตรียมพื้นที่โครงการ การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร จัดการในด้านอื่น ๆ เพื่อบริหารโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p>